

คำประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายไกรสร จันศิริ

วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ประจำปีการศึกษา 2554

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.....

นายไกรสร จันศิริ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TUF (THAI UNION FROZEN PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED) ประธานที่ปรึกษาถาวร ชมรมนักธุรกิจไทย – จีน รองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นายกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสมาคมแต่ใจแห่งประเทศไทย และนายกิตติมศักดิ์เกียรติคุณถาวรสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย – จีน ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Role of Chairman Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 (มีนาคม – กรกฎาคม 2554)

นายไกรสร จันศิริ เป็นผู้มีความขยันและความอดทนสูง ช่วงชีวิตก่อนหน้าที่จะเริ่มทำธุรกิจอาหารทะเล เคยทำธุรกิจนำเข้าสีพ่นรถยนต์และยาขัดเงารถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเคยเปิดตู้ซอมรถยนต์ และเปิดร้านขายผ้าที่สำเพ็ง

นายไกรสร จันศิริ เริ่มทำการศึกษาธุรกิจส่งออกกุ้งอย่างจริงจังเมื่อได้รับจดหมายจากเพื่อนที่ฮ่องกงให้ช่วยหากุ้งแช่แข็งส่งไปให้ต่อมาได้ตัดสินใจเปิดบริษัทประกอบกิจการแปปลาส่งออกกุ้งและปลา แล้วจึงจัดตั้ง “บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด” เมื่อปี 2520 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และเข้าซื้อโรงงานปลาทูน่าที่ อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร เพื่อทำธุรกิจอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง มี กุ้ง ปู และปลาทูน่าส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

ต่อมาในปี 2530 นายไกรสร จันศิริ ได้จัดตั้ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด ขึ้นเพื่อขยายไลน์การผลิตให้คลุมถึงการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งรวมทั้งธุรกิจนำเข้าส่งออกและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการส่งออก ในปี 2539 ได้จัดตั้ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเป็นตัวแทนในการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นปี 2540 ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท

Van Camp Seafood ผู้ผลิตปลาทูน่าและปลาแซลมอนบรรจุกระป๋องรายใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เจ้าของเครื่องหมายการค้า “Chicken of the Sea”

ในปีเดียวกันนี้ได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว จึงส่งผลดีต่อบริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ้น
โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ส่งออก

ในปี 2553 นายไกรสร จันศิริ ได้ขยายกิจการอีกครั้งโดยกู้เงินจากสถาบันการเงินทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อเข้าซื้อกิจการ MW Brands Holdings SAS ด้วยมูลค่า 680 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ได้เครื่องหมาย
การค้าปลาทูน่ากระป๋องชั้นนำในภูมิภาคยุโรปมาครอบครองเป็นฐานในการรุกตลาด

จากการประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจส่งผลให้บริษัท ไทยยูเนียน โพรเซ้น
โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดในโลก และ
นายไกรสร จันศิริ ได้รับการขนานนามจากวงการธุรกิจให้เป็น “ราชาทูน่าโลก” มูลนิธิสัมมาชีพ หรือ “The
Right Livelihood Foundation” ได้มอบรางวัล “บุคคลสัมมาชีพ” ประจำปี 2554 ให้แก่ นายไกรสร จันศิริ
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีงาม และเป็นพลังเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้บุคคลในสังคมได้
นำแบบอย่างความประพฤติและการดำเนินธุรกิจไปปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพของตนเอง

จากเกียรติประวัติการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจอาหารทะเลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจนสร้างชื่อเสียงให้
เป็นที่ประจักษ์แก่วงการธุรกิจและบุคคลทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศประกอบกับได้รับการยกย่อง
ให้เป็นบุคคลต้นแบบของสังคม สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายไกรสร จันศิริ
เป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป